



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขที่ ๐๒๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ
ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๐๑๕ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม) อัตราเลขที่ EP๓๑๐๐๑๐ อัตราเงินเดือน ๒๖,๒๕๐ บาท สำหรับวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปริญญาโท และอัตราเงินเดือน ๔๑,๐๐๐ บาท สำหรับวุฒิมัธยมศึกษาชั้นปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบทั่วกัน ดังนี้

ผู้ได้รับการคัดเลือก	นางสาวศศิพิมพ์ ปรีชม
สำรอง	นางสาวชามิตา เตชชัย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งเอกสารรับทราบผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองขึ้นมาแทน

๒. คณะฯ จะดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยหากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับทราบต่อไป

๓. ผู้ที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา สำหรับบุคลากรแรกเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้สอบชำระเงินเดือนด้วยตนเอง จำนวน ๔๐๐ บาท

๔. การดำเนินการคัดเลือกให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และในการตัดสินผลการคัดเลือก การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลชะกุล)

รองอธิการบดีฯ รักษาการแทน

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔